



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตพระโขนง โทร.๖๕๑๓  
ที่ กท.๔๙๐๓/ ๒๐๔๗ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒  
เรื่อง ขอส่งประกาศผู้ชนะลงเว็บไซต์

เรียน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

ฝ่ายโยธา ขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริเวณซอย ประวิทย์และเพื่อน ๑๐ (เสาต้นที่ ๓ ติดกับร้านขายของเก่า) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๑๕,๓๗๐.- บาท มาด้วยแล้ว จำนวน ๒ ชุด มาเพื่อโปรดดำเนินการดังนี้

๑. นำลงประกาศทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ([www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th))
๒. ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงานราชการและนำลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

([www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th)) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

๓. ปิดประกาศ ณ บอร์ดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายศิริชัย ต่ายแสง)  
รักษาการหัวหน้าฝ่ายโยธา  
สำนักงานเขตพระโขนง



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยประวิทย์และเพื่อน ๑๐ (เสาต้นที่ ๓ ติดกับร้านขายของเก่า) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรุงเทพมหานคร ได้มีโครงการ จ้างงานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยประวิทย์และเพื่อน ๑๐ (เสาต้นที่ ๓ ติดกับร้านขายของเก่า) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จึงเหมางานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยประวิทย์และเพื่อน ๑๐ (เสาต้นที่ ๓ ติดกับร้านขายของเก่า) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๓๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ศิริชัย ต่ายแสง

(นายศิริชัย ต่ายแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตพระโขนง

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร